

Bài Học 4

* 17 Tháng 10 – 23 Tháng 10

Sự Sửa Phạt



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Giê-rê-mi 17:5-10; Giê-rê-mi 17:1-4; Giê-rê-mi 11:18-23; Giăng 3:19; Giê-rê-mi 12:1-4; Giê-rê-mi 14:1-16.

Câu Gốc: “Hỡi Đức Giê-hô-va! xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành; xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rồi: vì Ngài là Đấng mà tôi ngợi khen ” (Giê-rê-mi 17:14).

Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời” (Truyền đạo 1:9).

“Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời!” Câu nói này thật đúng khi áp dụng vào đời sống và chức vụ của các tiên tri Đức Chúa Trời. Họ thường được kêu gọi để cảnh cáo và sửa sai những người chính ra phải tự biết đâu là phải, đâu là trái. Các tiên tri cố gắng trung thành với thiên chức của mình, nhưng họ thường phải trực diện với những chống đối dữ dội, và ngay cả những tấn công thâm độc từ giới lãnh đạo tinh thần. Lẽ ra giới này phải là những người đầu tiên nên lắng nghe sứ điệp của các tiên tri.

Tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các thử thách mà tiên tri Giê-rê-mi đã phải đương đầu. Chức vụ của ông dường như có thể tóm tắt trong hai chữ ngắn gọn: “quở trách và trả thù.” Tiên tri “quở trách” giới lãnh đạo, và họ đọa đày hay “trả thù” ông.

Thứ Nhất * 18 Tháng 10

Hai Hướng Đi

Trong sách Giê-rê-mi 17:5-10, chúng ta tìm được các nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào về trận thư hùng vĩ đại giữa Đấng Cơ Đốc và Sa-tan?

Ý nghĩa của các chữ trong câu Kinh Thánh trên đây có thể giúp giải thích về mối liên hệ chính trị giữa Giu-đa và các nước lân cận. Đức Chúa Trời muốn dân Giu-đa hiểu rằng họ chỉ có thể tìm được sự giúp đỡ duy nhất từ Ngài, chứ không từ bất cứ một quyền lực chính trị hay quân sự nào khác ở trên thế giới này. Đây là một bài học rất quan trọng mà chỉ về sau dân Y-sơ-ra-ên mới thấm thía được, khi mọi sự đã quá muộn màng.

Giê-rê-mi 17:9 có nhiều lý do để cảnh cáo về lòng lang dạ thú của loài người. Câu nguyên bản trong tiếng Hê-bơ-rơ viết rằng tâm địa con người gian ác hơn “tất cả mọi thứ” trên đời. Ai cũng biết hậu quả thuộc thể của tội lỗi rất là khủng khiếp. Tuy nhiên hậu quả thuộc thể không sánh tày hậu quả thuộc linh. Chúng ta khó lòng hiểu thấu được cường độ khủng khiếp của hậu quả thuộc linh, bởi vì chúng ta nhìn nó qua lăng kính bản chất xấu xa của loài người. Nhưng chẳng bao lâu, tiên tri Giê-rê-mi rồi cũng hiểu được tính cách đổi bại của các lựa chọn sai lầm và lòng tham không đáy của con người.

Làm thế nào để chúng ta có thể gia tăng phát triển lòng tin nơi Đức Chúa Trời so với quá khứ? Bằng phương thức nào chúng ta có thể gắn thân ngay bây giờ với một niềm tin thật mãnh liệt, và làm những điều công chính trước mặt Chúa?

Thứ Hai * 19 Tháng 10

Tội Ác Của Giu-đa

Tiên tri Giê-rê-mi đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về một số tai họa nào? (Giê-rê-mi 17:1-4)

“Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương; đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó,” là một hình ảnh xuất thần mô tả tính chất thâm hiểm của tội lỗi. Bức minh họa này giúp chúng ta nhận thức tội lỗi sâu thẳm đến mức nào, bởi vì chúng không chỉ được đơn giản viết bằng mực, nhưng được chạm khắc trên con tim bằng dụng cụ bén nhọn. Quan sát này càng bén nhọn hơn khi so sánh với những lời Đức Chúa Trời từng phán truyền trong quá khứ, “Khi người nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp này, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời người” (Phục truyền Luật lệ Ký 30:9; Thi thiên 40:8 và Giê-rê-mi 31:33). Yêu mến Đức Chúa Trời và vâng giữ các Điều Răn Ngài phải bắt đầu từ đáy lòng. Tuy nhiên, hiện thời tội lỗi của dân Giu-đa là những hành động chà đạp luật pháp Đức Chúa Trời (1 Giăng 3:4), và tội lỗi nhuốc nhơ đang được khắc sâu trong tâm khảm.

Tội lỗi khắc sâu trong tim? Đây là một ý tưởng làm chúng ta phải rùng mình. Hình ảnh này cho thấy tiến trình làm mới lại lòng người là cả một nỗ lực sâu xa, và chỉ có một giải pháp duy nhất để thực hiện. Theo bạn nghĩ, giải pháp duy nhất đó là gì?

Thứ Ba *20 Tháng 10

Tiên Tri Giê-rê-mi Bị Cảnh Cáo

“Vả, sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa” (Giăng 3:19).

Hãy Đọc Giê-rê-mi 11:18-23. Việc gì đang xảy ra? Chữ tượng hình trong câu này gợi lên ký ức nào?

Ở Y-sơ-ra-ên trong thời Kinh Thánh, những ai dám mạo danh Chúa để nói tiên tri có thể bị xử tử. Nhưng không có bằng chứng nào để chứng minh rằng dân thành A-na-tốt nghĩ ông Giê-rê-mi là tiên tri giả mạo. Họ dường như chỉ muốn ông câm miệng lại, vì cảm thấy căm tức trước các lời khuyến cáo khắt khe của ông. Câu Kinh Thánh ở đây không nói rõ họ định hãm hại tiên tri cách nào, nhưng một số học giả phỏng đoán họ đã định dùng cách đầu độc.

Chúng ta cũng được biết những người cư ngụ nơi quê nhà tiên tri tại A-na-tốt đã cự tuyệt lắng nghe sứ điệp của người. Không những vậy, họ ngay cả có ý sát hại ông. Tuy nhiên đó chỉ mới là sự khởi đầu của các gian nan tiên tri phải trải qua. Về sau, rất nhiều người khác cũng muốn lấy đi mạng sống của tiên tri. Ngược lại, ông chỉ được bảo vệ bởi một nhóm người rất nhỏ, là các tín đồ trung tín với Đức Chúa Trời.

Khi nào là lần cuối bạn nghe một lời khuyến cáo rất phải, nhưng hoàn toàn không muốn lắng nghe? Ý kiến đầu tiên nảy ra trong đầu bạn là gì? Trong những trường hợp như vậy, tại sao chúng ta phải cần cố gắng vác thập tự giá mình nhiều hơn nữa?

Bài Ca Thương Đau

Trong sách Giê-rê-mi 12:1-4, tiên tri Giê-rê-mi đã vật lộn với nan đề nào mà cả nhân loại cũng đều băn khoăn? Tiên tri có thái độ nào đối với những kẻ phạm tội? Các cảm xúc của tiên tri cho chúng ta thấy thế nào về nhận xét rằng, ngay cả các tội tố trung tín nhất của Đức Chúa Trời đôi khi cũng bộc lộ những cảm xúc đầy nhân tính?

Sách Giê-rê-mi 12:1 chứa đầy ngôn ngữ nặng tính cách pháp lý của Cựu Ước: những chữ Hê-bơ-rơ như “công chính”, “khởi tố”, và “công lý”. Tiên tri Giê-rê-mi đã khởi kiện Đức Chúa Trời (cũng xem trong Phục truyền Luật lệ Ký 25:1) vì buồn giận nơi số kiếp của mình. Lời phàn nàn của ông không có gì mới lạ: Tại sao kẻ ác dường như luôn được thịnh vượng?

Chúng ta có thể thông cảm với tiên tri. Ông muốn những kẻ làm ác phải bị trừng phạt một cách nặng nề. Ở đây tiên tri không nói trên cương vị của một học giả Thánh Kinh, nhưng trên cương vị của một tội nhân cần được khoan hồng, của một cá nhân không thể hiểu được cái phi lý của cuộc đời qua sự kiện kẻ ác lại được thịnh vượng. Là tội tố Chúa, là người được kêu gọi để tuyên bố lẽ thật của Đức Chúa Trời cho những kẻ dám chống nghịch lại Ngài, tại sao tiên tri phải là nạn nhân của những âm mưu đen tối mà kẻ chủ mưu không ai khác hơn là những người đồng hương của ông? Tiên tri Giê-rê-mi đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng rõ ràng ông không hiểu hết lý do của những biến cố đang xảy ra trong cuộc đời mình.

Làm thế nào để chúng ta có thể cố gắng đặt hết niềm tin nơi Đức Chúa Trời, mặc dầu phải chứng kiến bao thảm kịch trên đời dường như rất là phi lý?

Một Tình Trạng Nghiêm Trọng

Xin đọc trong sách Giê-rê-mi 14:1-10. Việc gì đang xảy ra?

Đức Chúa Trời hiểu rõ lòng người, và biết chắc nếu Ngài chấm dứt cơn hạn hán, thì dân Do Thái cũng sẽ chấm dứt tinh thần ăn năn hối hận. Dân Do Thái làm đủ mọi cách để cố gắng thay đổi hoàn cảnh của họ, gồm cả đi lên thành Giê-ru-sa-lem, cầu nguyện, kiêng ăn, mặc áo gai, và dâng con sinh tế. Nhưng họ quên một điều tối quan trọng hơn hết: đó là phải thật lòng hoán cải và ăn năn.

Bạn hiểu sách Giê-rê-mi 14:11-16 như thế nào?

“Chớ cầu sự lành cho dân này.” Đức Giê-hô-va ra lệnh cho tiên tri Giê-rê-mi sau khi ông đã dâng lên một bài cầu thay đáng làm kiểu mẫu cho các bài cầu thay: “tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi, xin Ngài vì danh mình mà làm!” (Giê-rê-mi 14:7). Ngược lại, trong sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17, chúng ta được dạy phải “cầu nguyện không thôi”, ngay cả cho kẻ thù. Hai ý tưởng này thật sự không có gì mâu thuẫn, vì dĩ nhiên Đức Chúa Trời thấu rõ lòng lang dạ sói của loài người, và chỉ muốn tiên tri Giê-rê-mi nhận thức được sự gian ác và băng hoại khủng khiếp của dân Y-sơ-ra-ên. Ngài biết mọi sự từ đầu chí cuối, gồm cả tương lai hậu vận; nhưng chúng ta thì không có được cái thần lực ấy.

Thứ Sáu

*23 Tháng 10

Nghiên Cứu Bổ Túc:

Khi việc gì ghê gớm xảy ra, người ta thường hay thốt lên:Thật là khó hiểu! Việc này phi lý quá! Đúng thế, những chuyện làm người ta phải thốt lên các lời như vậy là những sự việc mang bản chất không cắt nghĩa được. Giả sử chúng ta có thể am tường các sự việc ấy, nhờ chúng rất có lý và ăn khớp chặt chẽ với một kế hoạch hữu lý nào đó. Nhưng nếu các sự việc ấy nằm trong một chương trình có mục đích hẳn hoi và có thể giải thích được, thì chúng không còn là những vấn đề khó hiểu hay phi lý nữa. Rất quan trọng để chúng ta luôn ghi nhớ rằng điều ác và tội lỗi thường thuộc về các hiện tượng bất khả tri. Tuy nhiên, lẽ thật khả tri mà chúng ta có thể giải nghĩa và thấu hiểu được là những gì đã diễn ra trên thập tự giá. Biến cố trên đồi Gô-gô-tha dạy cho chúng ta biết về tình yêu vô biên và lòng nhân từ quảng đại của Đức Chúa Trời, dấu hậu quả của tội lỗi có khủng khiếp đến đâu đi nữa.

Đề Tài Thảo Luận:

Chúng ta thử nghĩ sâu thêm về ý niệm cho rằng điều ác và sự đau khổ là những điều phi lý không giải thích được. Nhưng tại sao đôi khi không thể giải thích được lại là giải pháp tốt nhất? Nghĩ cho kỹ xem. Chẳng hạn, có một việc kinh khủng đã xảy ra, ví dụ như một đứa bé chết đi sau nhiều năm quần quai trên giường bệnh trong đau đớn bệnh hoạn. Chúng ta có thật sự muốn tin rằng trường hợp bé chết đau đớn như vậy có lý do chính đáng và hợp lý hay không? Hay tốt hơn nên chấp nhận đó là hậu quả tàn nhẫn và đau thương của kiếp sống làm người đang ngụp lặn trong biển đời tội lỗi. Xin thảo luận đề tài này trong lớp.